



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
โทร. 0-4221-9914

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยในการดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน มีขั้นตอนอันมีสาระสำคัญเริ่มจาก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนต่อมา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย	
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	2
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3
การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	4
หลักการและเหตุผล	4
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์และงบประมาณ ประกอบด้วย	
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	5
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)	8
ภาคผนวก	
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานใน ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือสำคัญในการ บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำมา จากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เชื่อมโยงโครงการ/ กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2567 รวมถึงงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณด้วย

ความหมายสำคัญ

1. “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น
 2. “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 3. “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมและแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน
 4. “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมี หน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี
- ในทางปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการ ดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
5. “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหาร ท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

6. “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ ครุภัณฑ์วัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ ครุภัณฑ์วัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการ ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

7. “การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี” “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม” “หรือการแก้ไข แผนการดำเนินงาน” เป็นหน้าที่ของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เป็นโครงการ พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์วัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. “การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี” “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม” “หรือ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำ แผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการ ดำเนินงานดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น

2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์วัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3.3 นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจาก การประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายแล้ว การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

3.4 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

4.1 สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

4.2 สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

4.3 ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4.4 ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

4.5 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์กรรวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

4.6 นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนักงาน ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนา

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

(แบบ ผด.01)

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอกงหรา จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานเคหะแลชุมชน	1	2.04	100,000	0.63	กองช่าง
รวม	1	2.04	100,000	0.63	
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ					
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	2.04	50,000	0.31	กองสวัสดิการสังคม
รวม	1	2.04	50,000	0.31	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
3.1 แผนงานการศึกษา	8	16.32	4,520,000	28.67	กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9	18.36	836,000	5.30	กองการศึกษาฯ
3.3 แผนงานงบกลาง	3	6.12	9,081,600	57.61	กองคลัง
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	4.08	75,000	0.47	กองสวัสดิการสังคม
รวม	22	44.89	14,512,600	92.06	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค					
4.1 แผนงานสาธารณสุข	11	22.44	230,000	1.45	กองสวัสดิการสังคม
รวม	11	22.44	230,000	1.45	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการจ้ดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
5.1 แผนงานสาธารณสุข	2	4.08	760,000	4.82	สำนักปลัด
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	12.24	60,000	0.38	สำนักปลัด
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	2.04	10,000	0.06	สำนักปลัด
รวม	9	18.36	830,000	5.26	
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
6.1 แผนงานเคหะชุมชน	1	2.04	10,000	0.06	กองสวัสดิการสังคม
6.2 แผนงานการเกษตร	1	2.04	30,000	0.19	กองสวัสดิการสังคม
รวม	2	4.08	40,000	0.25	กองสวัสดิการสังคม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล					
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	6.12	80,000	0.50	สำนักปลัด/กองคลัง
รวม	3	6.12	80,000	0.50	
รวมทั้งสิ้น	49	100	15,762,600	100	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์/วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์/วัสดุ/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์/วัสดุที่จัดซื้อ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว			
1.1 แผนงานการศึกษา	1	1,025,000	กองการศึกษาฯ
รวม	1	1,025,000	
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน			
2.1 แผนงานการศึกษา	2	53,500	กองการศึกษาฯ
รวม	2	53,500	
3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	2,500,000	กองสวัสดิการสังคม
รวม	2	2,500,000	
4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	70,000	กองช่าง
รวม	1	70,000	
รวมทั้งสิ้น	6	3,648,500	

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

(แบบ ผด.02)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ต.ค.	
1	อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน	อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4 บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 8	100,000	หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8	กองช่าง														ธ.ค. 2566
		รวม 1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566					พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ต.ค.		
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน	ฝึกอบรมทักษะอาชีพ	50,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม														พ.ศ. 2567
รวม 1 โครงการ			50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	5,000	อบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				↔									ม.ค. 2567
2	โครงการผลิตสื่อการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ผลิตสื่อการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	อบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม												↔	ก.ย. 2567
3	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาชุมแสง	เพิ่มศักยภาพให้กับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม												↔	ส.ค. 2567
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	150,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม												↔	ส.ค. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง	700,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม													ก.ย. 2567
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรียนการสอน	ค่าจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	100,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม													ก.ย. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
7	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง โรงเรียนบ้านนาชุมแสง, โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา, โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์	1,025,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง, โรงเรียนในเขต อบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม														ก.ย. 2567
8	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขต อบต.นาชุมแสง	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดังนี้ (1) โรงเรียนบ้านนาชุมแสง (2) โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา (3) โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์	2,500,000	- โรงเรียนบ้านนาชุมแสง - โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา - โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม														ก.ย. 2567
รวม 8 โครงการ			4,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	30,000	อปท.ในเขตอำเภอทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				↔									ม.ค. 2567
2	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	36,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม					↔								มี.ค. 2567
3	โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาชุมแสง	จัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาชุมแสงและจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ	10,000	อบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม												↔	ก.ย. 2567
4	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลภักดีเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด	200,000	อบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				↔									ธ.ค. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการเข้าร่วมร่ำวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ฯ ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมร่ำวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ฯ ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี	20,000	กรมหลวงประจักษ์ฯ จังหวัดอุดรธานี	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				↔									ม.ค. 2567
6	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	400,000	อบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม							↔						พ.ค. 2567
7	อุดหนุนตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การก่อตั้งอำเภอทุ่งฝน	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝนตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การก่อตั้งอำเภอทุ่งฝน	40,000	อำเภอทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม									↔				ก.ค. 2567
8	อุดหนุนโครงการนมัสการหลวงพ่отองคำ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝนตามโครงการนมัสการหลวงพ่отองคำ	80,000	อำเภอทุ่งฝน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				↔									ม.ค. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
9	อุดหนุนตามโครงการงานประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานีผ้าไหมขิด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝนตามโครงการงานประเพณีทุ่งศรีเมือง อุดรธานีผ้าไหมขิด	20,000	จังหวัดอุดรธานี	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม													ธ.ค. 2567
รวม 9 โครงการ			836,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลนาชุมแสง ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีคุณสมบัติครบถ้วน	7,549,200	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													ก.ย. 2567
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตพื้นที่ตำบลนาชุมแสง และมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	1,322,400	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													ก.ย. 2567
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่ตำบลนาชุมแสง ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	210,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													
รวม 3 โครงการ			9,081,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลนาชุมแสง	ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลนาชุมแสง	5,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													ก.ย. 2567
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	- อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ และโรคที่เกี่ยวข้อง - การให้บริการและมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ	70,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													เม.ย. 2567
รวม 2 โครงการ			75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566				พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม					←								มี.ย. 2567
2	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์	รณรงค์และป้องกันปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์	5,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม					←	→							มี.ค. 2567
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)	5,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม								←	→				มี.ย. 2567
4	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม										←	→		ส.ค. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													ส.ค. 2567
6	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													ส.ค. 2567
7	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													ส.ค. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
8	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													ส.ค. 2567
9	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													ส.ค. 2567
10	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													ส.ค. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
11	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม														ส.ค. 2567
รวม 11 โครงการ			230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการฝึกอบรม ทบหวนเพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย อบต.นาชุมแสง	ฝึกอบรมทบหวน เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย อบต.นาชุมแสง ฯลฯ	10,000	อบต.นาชุมแสง	สำนักปลัด														ก.ย. 2567
2	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ค่าจ้างเหมาเวร กู้ชีพ ค่าฝึกอบรม ต่างๆ	750,000	อบต.นาชุมแสง	สำนักปลัด														ก.ย. 2567
รวม 2 โครงการ			760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดงานวันอปพร.	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันอปพร. ฯลฯ	5,000	อบต.นาชุมแสง	สำนักปลัด						↔							มี.ค. 2567
2	โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	5,000	อบต.นาชุมแสง	สำนักปลัด	←—————→											ก.ย. 2567	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก (PM 2.5)	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก (PM 2.5)	5,000	อบต.นาชุมแสง	สำนักปลัด				←—————→									มิ.ย. 2567
4	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,000	อบต.นาชุมแสง	สำนักปลัด	←—————→											ก.ย. 2567	
5	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	10,000	หมู่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7	สำนักปลัด			↔										ม.ค. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	10,000	หมู่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7	สำนักปลัด							↔							เม.ษ. 2567
7	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง	20,000	อบต.นาชุมแสง	สำนักปลัด	←-----→													ก.ย. 2567
รวม 7 โครงการ			60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ฯลฯ	10,000	อบต.นาชุมแสง	สำนักปลัด													ก.ย. 2567
รวม 1 โครงการ			10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการชุมชนปลอดภัย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนปลอดภัย	10,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													ก.ค. 2567
รวม 1 โครงการ			10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้แห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ”	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	30,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม														ส.ค. 2567
รวม 1 โครงการ			30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์/วัสดุ	รายละเอียดของครุภัณฑ์/วัสดุ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	1,025,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสงและโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตอบต.นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม													ก.ย. 2567
รวม 1 โครงการ			1,025,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์/วัสดุ	รายละเอียดของครุภัณฑ์/วัสดุ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	33,500	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม													มี.ค. 2567
2	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (ราคาตามท้องตลาด)	20,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาชุมแสง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม													พ.ค. 2567
รวม 2 โครงการ			53,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์/วัสดุ	รายละเอียดของครุภัณฑ์/วัสดุ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	รถบรรทุกขยะ	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 2565	2,500,000	อบต.นาชุมแสง	กองสวัสดิการสังคม													เม.ย. 2567
รวม 1 โครงการ			2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์/วัสดุ	รายละเอียดของครุภัณฑ์/วัสดุ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องเจาะคอนกรีต	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (ราคาตามท้องตลาด)	70,000	อบต.นาชุมแสง	กองช่าง													พ.ย. 2566
รวม 1 โครงการ			70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี มีประกาศลงวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเป็นไปตามความในข้อ 4 “แผนการดำเนินงาน” ข้อ 10(3) ข้อ 11 ข้อ 26 และข้อ 27 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดตามแผนการดำเนินงานแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

(นายบุญไทย แสนกระจ่าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง